

Góp ý về việc nâng cao chất lượng đảng viên trong các đảng bộ nông trường quốc doanh

Lê Xuân Tại

Bí thư Đảng đoàn Bộ Nông trường

Thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị Trung ương Đảng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng địa phương, các đảng bộ nông trường quốc doanh đang tiến hành cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh. Để góp phần làm tốt cuộc vận động đó, gắn với việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất trước mắt của ngành nông trường, chúng tôi xin phát biểu một số ý kiến bước đầu dưới đây:

Nhận rõ những nhiệm vụ cấp bách của ngành nông trường

Trong quá trình đưa nền nông nghiệp nước ta tiến lên con đường sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, các nông trường quốc doanh giữ một vai trò rất trọng yếu. Nó phải sản xuất và giao nộp cho Nhà nước ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp để xuất khẩu, để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và để phục vụ đời sống nhân dân; phải góp phần tích cực vào việc tích lũy của Nhà nước, bằng sự kinh doanh có lãi; phải làm gương mẫu cho hợp tác xã về mọi mặt, xứng đáng với vai trò chỉ đạo của giai cấp công nhân đối với giai cấp nông dân tập thể trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng và Hồ Chủ tịch rất quan tâm và theo sát từng bước phát triển của ngành nông trường. Nhà nước đã đầu tư vào đây một số vốn đáng kể, nhằm tạo cho các nông trường có những cơ sở vật chất và kỹ thuật cần thiết trong bước đi ban đầu để mau chóng phát huy tác dụng.

Đến nay, ngành nông trường đang quản lý khá nhiều đất đai trồng trọt, một số khá lớn vốn, sức lao động và các cơ sở vật chất, kỹ thuật khác. Đất trồng trọt của nông trường tuy mới bằng 1,54% tổng số đất trồng trọt miền Bắc; nhưng diện tích trồng cây công nghiệp chiếm trên 15%, riêng cây công nghiệp lâu năm chiếm 72% số diện tích dành cho loại này ở miền Bắc. Đàn bò của nông trường

bằng 10% tổng số đàn bò hiện nay, vv... Làm thế nào sử dụng và biến những thứ đó thành nhiều nông phẩm hàng hoá, kịp thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiền tuyến và hậu phương lớn ? Đó là một yêu cầu cấp bách đang đặt ra đối với toàn ngành. Chúng ta có nhiều thuận lợi, đương nhiên khó khăn gian khổ còn nhiều. Vậy đứng trước tình hình rất khẩn trương của sự nghiệp cách mạng cả nước, chúng ta không thể không vươn lên mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho.

Trong mấy năm qua, ngành nông trường đã đạt được những thành tích nhất định. Chúng ta đã xây dựng được một hệ thống nông trường quốc doanh mới. Trong bước đường vừa xây dựng, vừa khắc phục những khó khăn, lúng túng ban đầu, các nông trường đã sản xuất và giao nộp một số sản phẩm đáng kể cho Nhà nước. Một số nông trường đã bắt đầu kinh doanh có lãi. Với thời gian không lâu, ngành nông trường đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, công nhân đông đảo, trong đó có hàng vạn công nhân kỹ thuật và nhiều cán bộ có trình độ trung học và đại học. Trải qua một thời gian tìm tòi, thực nghiệm, đến nay chúng ta đã rút ra được những kết luận quan trọng về phương hướng sản xuất, về tổ chức quản lý và về một số vấn đề kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi theo qui mô lớn, sản xuất theo phương thức tiên tiến, hiện đại; đã tự giác thấy phải thâm canh từ đầu, quản lý từ đầu, làm ăn phải tính toán đến hiệu quả kinh tế, vv... Những thành tích đó là những cơ sở vững chắc, những điều kiện thuận lợi để củng cố những nông trường đã có xây dựng thêm một số nông trường mới.

Song, nghiêm khắc mà nói, chúng ta còn nhiều mặt yếu kém, nhiều khuyết điểm và khó khăn lớn phải vượt qua. Vấn đề nổi lên là chưa năm nào, ngành nông trường quốc doanh hoàn thành toàn diện kế hoạch, và điều đáng chú ý hơn nữa là có một số sản phẩm mức độ hoàn thành kế hoạch mỗi năm có chiều hướng thấp dần. Trong những năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, một số mặt sản xuất bị giảm sút so với trước. Từ năm không có sự tàn phá của chiến tranh, thế mà mức độ giảm sút vẫn rất đáng lo ngại. Lực lượng lao động, thiết bị máy

móc, vật tư kỹ thuật ngày một tăng nhiều, nhưng việc bố trí, sử dụng chưa hợp lý, quản lý chưa tốt, gây nhiều lãng phí lớn.

Nguyên nhân của tình hình trên có nhiều, kể cả những khó khăn khách quan. Nhưng nguyên nhân chủ quan là chính. Đó là *công tác tổ chức sản xuất và quản lý kinh doanh của chúng ta nói chung còn yếu quá. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công nhân chưa chuyển biến kịp với tình hình, chưa thích ứng với yêu cầu xây dựng và quản lý nền nông nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa.*

Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội đang đặt ra những yêu cầu to lớn và nặng nề đối với ngành nông trường. Việc phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước trong những năm tới là một vấn đề thuộc về trách nhiệm chính trị, là sự thử thách gay gắt đối với mỗi cán bộ, đảng viên và công nhân, nhân viên trong toàn ngành. Chúng ta phải có cách suy nghĩ mới, cách làm ăn mới; phải phấn đấu với tinh thần trách nhiệm, tinh thần hy sinh cao, quyết tâm vượt khó khăn, đạt bằng được những chỉ tiêu về thực phẩm, cây công nghiệp, một phần lương thực; bảo đảm kế hoạch giao nộp sản phẩm cho Nhà nước, trong đó rất coi trọng những sản phẩm hàng hoá xuất khẩu. Phải làm thế nào để đến năm 1973, chúng ta vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 1971, về các mặt (+), như khai hoang: 211%; tổng diện tích gieo trồng: 130%; bò thịt: 123%, bò cái vắt sữa: 180%, lợn: 127%; giá trị tổng sản lượng: 163%; giá trị nộp cho Nhà nước: 142%,vv... Về cây công nghiệp, lấy việc củng cố và đẩy nhanh tốc độ phát triển cây công nghiệp lâu năm, trong đó có chè làm chính. Về chăn nuôi, phải đẩy mạnh việc nuôi gia súc để lấy thịt, sữa, trứng, trong đó coi trọng hàng đầu bò sữa và gà, vv...

Để thực hiện các mục tiêu trên, trong những năm tới, ngành chúng ta phải ra sức *khôi phục, củng cố, hoàn chỉnh các nông trường hiện có, phát huy cao hơn nữa hiệu quả kinh tế của các nông trường đó*, đồng thời tích cực phát triển thêm một số nông trường mới, chủ yếu ở trung du, miền núi và một phần ở ven biển. mặt khác, xây dựng hệ thống nông trường và xí nghiệp chăn nuôi, chủ yếu ở chung quanh các thành phố lớn, các khu công nghiệp tập trung, nhằm giải quyết nhu

cầu về thực phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp thụ và vận dụng tốt sự viện trợ kinh tế và hợp tác khoa học của các nước xã hội chủ nghĩa anh em với nước ta về nuôi bò sữa, gà đẻ trứng, gà thịt, nuôi lợn theo phương pháp công nghiệp, áp dụng khoa học hiện đại và kỹ thuật tiên tiến. Việc xây dựng trên sẽ hình thành một hệ thống nông trường và xí nghiệp chăn nuôi từ các trung tâm giống đến các cơ sở sản xuất ra sữa, trứng, thịt, đi đôi với các xưởng công nghiệp chế biến thức ăn tinh hỗn hợp. Đây là những cơ sở nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, đồng thời là những cơ sở sản xuất, tạo điều kiện cho ngành nông trường tiến quân thẳng vào kỹ thuật tiên tiến, để chuẩn bị cho những bước phát triển mới, khiến cho ngành nông trường làm tròn nhiệm vụ sản xuất và cung cấp thực phẩm, sữa, trứng, thịt cho Nhà nước, đồng thời góp phần đẩy mạnh chăn nuôi trong các hợp tác xã nông nghiệp.

Những nhiệm vụ trên đây của chúng ta là rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Những nhiệm vụ đã có được thực hiện tốt hay không là do sự cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân các nông trường và sự chỉ đạo của cấp trên. Là những người phụ trách trước Đảng việc tổ chức, giáo dục, động viên đông đảo quần chúng công nhân các nông trường phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất, các cán bộ, đảng viên trong ngành nông trường phải ra sức nâng cao tư tưởng, trình độ năng lực của mình lên một bước mới. Không một đồng chí nào có thể thoả mãn với tinh thần phấn đấu, cách làm ăn, cách suy nghĩ, vốn hiểu biết và kinh nghiệm cũ được. Phải ra sức làm tốt việc nâng cao chất lượng đảng viên, phải xuất phát từ tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trên đây và từ đặc điểm cụ thể của nông trường mình mà đề ra phương hướng, biện pháp phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, lấy đó làm căn cứ đề ra phương hướng, yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên trong đảng bộ.

Điểm qua tình hình đội ngũ đảng viên trong ngành nông trường:

Để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đảng viên trong ngành nông trường, chúng ta còn phải đánh giá đúng đội ngũ cán bộ, đảng viên của ngành ta. Vì đây

là một trong những căn cứ để định ra phương hướng, kế hoạch phấn đấu nâng cao chất lượng đảng viên.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành nông trường đã trải qua thử thách rèn luyện, có phẩm chất chính trị tốt, có truyền thống chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, luôn luôn tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối xây dựng và phát triển nông trường quốc doanh của Đảng và Chính phủ.

Trong những ngày đầu mới xây dựng nông trường, nhiều cán bộ, đảng viên chúng ta chưa phải đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa cách mạng của mặt trận chiến đấu này. Tâm tư, tình cảm của nhiều đồng chí diễn biến khá phức tạp, có lúc đắn đo suy nghĩ. Nhưng tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên đã đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của Đảng, lao vào thực hiện nhiệm vụ mới, hăng hái lên trung du và miền núi khai hoang, xây dựng nông trường. Các đồng chí đã từng chịu đựng và vượt qua biết bao khó khăn về đời sống và công tác. Đến nay, ở những nơi có nông trường, đã hình thành những khu vực kinh tế mới, những điểm dân cư tập trung. Kết quả đó đã góp phần thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Chính phủ, và góp phần cùng địa phương làm tốt việc bảo vệ trật tự trị an, xây dựng biên cương, củng cố quốc phòng, vv...

Chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ là một cuộc thử thách lớn đối với toàn ngành chúng ta, nhất là các nông trường phía Nam khu bốn cũ. Nhiều nông trường bị địch tập trung đánh phá rất ác liệt. Chúng đã dùng đủ các loại máy bay, tàu chiến, đại bác; bom đạn, kể cả B.52, chất độc hoá học, vv... để huỷ hoại các cơ sở vật chất, kỹ thuật và công trình khác của nông trường. Chúng đã phá huỷ hàng nghìn héc ta cây trồng, giết và làm bị thương hàng nghìn gia súc, phá hoại trên một triệu mét vuông nhà cửa, kho tàng, phòng thí nghiệm, trường học, bệnh viện. Hàng trăm anh chị em cán bộ, đảng viên và công nhân đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ sản xuất và bảo vệ sản xuất trên các nông trường. Trong khói lửa chiến tranh ác liệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành nông trường vẫn

nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, lãnh đạo quần chúng quyết tâm bám đất, bám nông trường, dũng cảm sản xuất và chiến đấu thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Phần lớn cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý kinh tế và khoa học kỹ thuật của ngành nông trường hiện nay được trưởng thành từ cán bộ chính trị, bộ đội chuyên ngành, mà lúc đầu rất bỡ ngỡ. Thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Chúng ta phải vừa làm vừa học, vừa học vừa làm, cán bộ chính trị phải học kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật phải học chính trị để trở nên những cán bộ toàn diện” (1)¹, nhiều cán bộ đã hăng say học tập: học tập ở trường, học tại chức, học văn hoá, quản lý và kỹ thuật; học trong công tác thực tế. Đến nay, ngành chúng ta đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đông đảo, trong đó có rất nhiều đảng viên. So với yêu cầu thì năng lực và trình độ chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay còn thấp, số lượng còn ít. Song, đây là vốn quý của Đảng, của nhân dân được tạo thành trải qua sự phấn đấu gian khổ và anh dũng. Mặt non kém còn nhiều, nhưng mặt tốt, mặt tiến bộ vẫn là mặt chủ yếu của đội ngũ cán bộ, đảng viên ta.

Trong khi khẳng định mặt cơ bản, mặt tốt, chúng ta không thể coi nhẹ mặt yếu và thiếu sót của cán bộ, đảng viên trong ngành hiện nay. Tư tưởng tồn tại phổ biến, chi phối nhiều mặt, là ý chí chiến đấu cách mạng, tinh thần trách nhiệm chưa cao, còn cầu an ngại khó, thiếu tinh thần độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng nông trường, còn ỷ lại Nhà nước, ỷ lại cấp trên, chưa hết lòng hết sức khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Vì thiếu tinh thần trách nhiệm (là chủ yếu) mà công tác quản lý kinh tế bị buông lỏng trên nhiều mặt, trước hết là quản lý lao động, vật tư, tiền vốn và sản phẩm. Đất đai là tư liệu sản xuất cơ bản của nông trường, nhưng do quản lý không tốt, đã bị xói mòn, hao hụt, mát mát dần. Nhiều đồng chí chưa thấy sâu sắc bỏ phí đất đai là một tội lỗi, đặc biệt là trong tình hình đất đai canh tác của chúng ta không nhiều, dân số lại tăng nhanh.

¹ Thư của Hồ Chủ tịch gửi hội nghị cán bộ ngành nông trường Nhà nước tháng 10-1960

Trong những năm có chiến tranh, vin vào khó khăn thời chiến, việc thực hiện các nguyên tắc và chế độ quản lý kinh tế càng tùy tiện.

Đến nay, tình hình đã thay đổi, nhưng nhiều nơi vẫn duy trì nếp quản lý phân tán từ thời chiến. Có thể nói rằng, phần lớn các mặt của công tác quản lý đều không được thực hiện đúng theo các nguyên tắc, chế độ đã ban hành.

Có cán bộ, đảng viên, do tư tưởng ngại khó, ngại khổ, nặng đầu óc địa vị tư lợi, suy bì hưởng thụ đãi ngộ, tính toán tiền đồ cá nhân, sinh ra không an tâm yêu ngành, yêu nghề, không có nhiệt tình thiết tha và hoài bão lớn lao đối với việc xây dựng nông trường, hoặc đứng núi này trông núi nọ, thái độ chân trong chân ngoài không chịu khó đi sâu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý để nâng cao năng suất lao động và hiệu suất công tác, làm tròn nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho.

Ý thức tổ chức và kỷ luật của một số đồng chí còn lỏng lẻo, xem nhẹ tính pháp lệnh của kế hoạch Nhà nước, không thực hiện đúng chế độ ngày công và giờ công, quy trình kỹ thuật, dùng thủ đoạn “ma thuật” trong việc tính toán lỗ lãi. Do có tư tưởng thành tích chủ nghĩa, một số đồng chí đã không báo cáo trung thực với Đảng, với cấp trên, làm ít báo cáo nhiều “làm láo báo cáo hay”.

Trình độ và năng lực của cán bộ, đảng viên nói chung còn thấp, không đáp ứng kịp yêu cầu của nhiệm vụ mới, nhất là về mặt quản lý kinh tế; có một số tỏ ra bảo thủ trì trệ. Nhiều đồng chí vẫn chưa nhận thấy hết tính nghiêm trọng và cấp bách đó, nên thường vin vào lý do lớn tuổi, sức yếu, bận việc gia đình, bận nhiều công tác chỉ đạo cơ sở, vv... mà lơ là học tập, không biết dựa vào đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật để học tập. Có những cán bộ, đảng viên do hạn chế về năng lực và hiểu biết về kinh tế, kỹ thuật, thường không nhìn xa trông rộng, không nhạy bén và kịp thời, nhận xét và giải quyết công việc theo kinh nghiệm chủ nghĩa; đứng trước những vấn đề mới và phức tạp về kinh tế và kỹ thuật thì lúng túng, không biết kết luận nên làm hay không nên làm, ủng hộ hay không ủng hộ, vv... Đây là nhược điểm lớn nhất của đội ngũ cán bộ, đảng

viên (đáng chú ý trước hết là cán bộ lãnh đạo) cần được tập trung khắc phục trong cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên lần này.

Vận dụng yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên vào các đảng bộ nông trường

Mục tiêu nâng cao chất lượng đảng viên ngành nông trường là xác định rõ vị trí sản xuất và công tác, an tâm, nhiệt tình với nhiệm vụ xây dựng nông trường, khắc phục tư tưởng sản xuất nhỏ: tự tư tự lợi, thu vén cá nhân, kèn cựa địa vị, suy bì hưởng thụ; đồng thời, nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo, tổ chức quản lý và khoa học kỹ thuật, nhất là về mặt quản lý kinh tế.

Dựa vào mục tiêu cơ bản trên, nội dung và yêu cầu cấp bách trước mắt của việc nâng cao chất lượng đảng viên từ nay đến hết năm 1971 là phải thực hiện đầy đủ bảy yêu cầu của Trung ương đã đề ra, trong đó có sự vận dụng cụ thể đối với ngành nông trường là:

1- Nâng cao hơn nữa ý chí phấn đấu cách mạng, tinh thần trách nhiệm của đảng viên đối với việc chấp hành có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, trực tiếp là đường lối xây dựng và phát triển nông trường quốc doanh. Mỗi đảng viên phải nhận rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của ngành mình, đơn vị mình trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, trong việc thực hiện ba cuộc cách mạng, từ đó, xác định thái độ an tâm, phấn khởi xây dựng nông trường, cải tiến và tăng cường quản lý kinh tế, nhất là quản lý lao động, vật tư, xe máy, đất đai, v.v... *để khai thác và phát huy mọi khả năng tiềm tàng, phấn đấu tăng năng suất lao động và hiệu suất công tác.* Đối với các nông trường còn bị lỗ, cán bộ, đảng viên phải phấn đấu chấm dứt tình trạng này và tiến lên kinh doanh có lãi; ở các nông trường đã có lãi, phải phấn đấu có lãi cao hơn, *kiên quyết không để ngành nông trường trở lại tình trạng lỗ vốn, hoặc năm lãi năm lỗ.* Dù trong bất kỳ tình hình khó khăn đến thế nào, chúng ta cũng phải hết lòng, hết sức lãnh đạo quần chúng phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1970-1971.

Muốn vậy, phải đấu tranh khắc phục tư tưởng hoà bình nghỉ ngơi, cầu an ngại khó, tự tư tự lợi, không an tâm nghề nghiệp, tổ chức và kỷ luật lỏng lẻo, lao

động và công tác cầm chừng, đại khái, không đi sâu, làm tới đâu hay tới đó; thiếu tinh thần độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng nông trường, ý lại Nhà nước, ý lại cấp trên, v.v...

Nhận rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức đảng và của người đảng viên trong ngành nông trường, chúng ta phải thường xuyên nâng cao ý thức và hiểu biết về xây dựng Đảng, đề cao vai trò lãnh đạo của đảng và suy nghĩ để đóng góp được nhiều, được tốt vào sự lãnh đạo tập thể của tổ chức đảng ở cơ sở, gương mẫu xứng đáng là người lãnh đạo quần chúng trong tổ sản xuất, công tác hoặc trong đơn vị mình phụ trách.

Người đảng viên phải tích cực tham gia vào sự lãnh đạo tập thể của tổ chức đảng, tôn trọng sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, không thoái thác trách nhiệm, ý lại hoặc coi thường sự lãnh đạo của cấp ủy, nhất là đối với đảng viên có chức có quyền, đảng viên làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, v.v...

2- Mỗi đảng viên phải thấm nhuần quan điểm quần chúng của Đảng, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất, bảo đảm điều kiện lao động cho quần chúng, gương mẫu trong việc đấu tranh khắc phục tư tưởng tự tư tự lợi, thu vén cá nhân, chấm dứt tình trạng chỉ chăm lo sản xuất tự túc riêng cho mình, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và quản lý của nông trường. Kiên quyết lãnh đạo và phát động quần chúng để trong hai năm tới đưa phần lớn cán bộ, công nhân vào ăn tập thể và bảo đảm ngày ba bữa. Trên cơ sở làm tốt việc vận động quần chúng và tăng cường chỉ đạo chặt chẽ, cần tổ chức đủ nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường học để chăm nom, nuôi dạy các cháu, xây dựng một đời sống - có tổ chức và ngày càng nâng cao cho đội ngũ giai cấp công nhân nông nghiệp. Đây còn là một biện pháp quan trọng để tăng năng suất lao động và hiệu suất công tác của cán bộ, công nhân.

3- Mỗi đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo phải bảo đảm tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng công nhân trên ba mặt: kinh tế, chính trị và xã hội, chủ yếu là về kinh tế. Đảng viên phải đi sát quần chúng, động viên

quần chúng đóng góp tích cực vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng và sự chỉ huy sản xuất của giám đốc, đóng góp vào việc nhận xét, vào việc quản lý sản xuất và quản lý đời sống, đặc biệt là việc xây dựng và thực hiện kế hoạch Nhà nước, khắc phục tình trạng dân chủ hình thức, đưa các vấn đề ra quần chúng thông qua một cách chiếu lệ; nhưng cũng không thể hữu khuynh, theo đuôi quần chúng. Phải giáo dục làm cho quần chúng có ý thức sử dụng đầy đủ, đúng đắn quyền làm chủ và nghĩa vụ làm chủ tập thể của mình.

Đảng viên phải tham gia và hoạt động thật sự trong các tổ chức quần chúng, như công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ chức nữ công, v.v... và phải xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo đoàn kết quần chúng trong các tổ chức đó. Ngoài ra, đảng viên phải gắn bó chặt chẽ và có quan hệ tốt với nhân dân địa phương, phải tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, giữ gìn trật tự trị an, xây dựng lực lượng quân sự địa phương nơi mình ở. Đặc biệt, phải chủ động xây dựng quan hệ tốt với hợp tác xã, hướng dẫn, giúp đỡ hợp tác xã về kinh nghiệm tổ chức quản lý, áp dụng những biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, bồi dưỡng cán bộ và nhân viên kỹ thuật, cung cấp các loại giống cây trồng và gia súc, v.v... để xứng đáng với vai trò gương mẫu và chỉ đạo đối với các hợp tác xã.

4. Củng cố tốt sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng, trước hết là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Mỗi đảng viên phải có trách nhiệm chăm lo, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt. Ở đâu, với cương vị nào, người đảng viên cũng phải thực hiện đoàn kết nội bộ tốt. Phải lấy đường lối, chính sách và các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng làm cơ sở xây dựng và tăng cường sự đoàn kết nhất trí. Phải có thái độ chân tình, thương yêu đồng chí, không được vì cá nhân mà làm hại đến lợi ích của Đảng, trở ngại đến sản xuất và công tác. Ở nơi nào mất đoàn kết nội bộ thì nơi đó phải chủ động giải quyết sớm, trên cơ sở mở rộng dân chủ, đẩy mạnh phê bình, theo phương châm có lý có tình, “phải trái phân minh nghĩa tình trọn vẹn”. Tuyệt đối cấm hoạt động bè phái. Bè phái là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng, là một tội ác.

5. Thật thà báo cáo với Đảng những suy nghĩ và hành động của mình; khi phạm sai lầm phải tự giác, trung thực nhận lỗi và sửa chữa. Không được giấu giếm, che đậy khuyết điểm của mình, cũng như của người khác, kể cả người đó là cấp trên mình. Chống tư tưởng tự do tùy tiện, không chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo, thỉnh thị theo quy định; chống tư tưởng thành tích, báo cáo sai sự thật, nhất là trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất. Không được dùng lối “ma thuật” trong tính toán lổ lãi để báo cáo với cấp trên.

6. Khi tiếp xúc với các chuyên gia người nước ngoài đến giúp đỡ các nông trường, đảng viên phải nắm vững và chấp hành đúng đường lối quốc tế của Đảng, giữ vững tinh thần độc lập tự chủ. Học giỏi kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm của các chuyên gia với thái độ chân thành, khiêm tốn, nhưng có phân tích, phê phán, tránh tự ty, giáo điều. Mặt khác, cũng cần đề phòng tư tưởng chủ quan tự mãn, bảo thủ, không chịu khó đi sâu học tập những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới. Luôn luôn giữ thái độ tự trọng dân tộc và thái độ trong sáng của người đảng viên cộng sản, không được lợi dụng, nhờ vả chuyên gia để mưu cầu lợi riêng cho mình.

7. Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt là một yêu cầu cấp thiết của đảng viên, nhằm hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Mỗi người phải có chương trình hành động cụ thể để qua thực tế mà rèn luyện mình trở thành người đảng viên tốt; có chương trình và nội dung học tập, coi trọng cả mấy mặt chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, nhất là về quản lý kinh tế.

Về chính trị: Đảng viên nào cũng phải hiểu biết về đường lối chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, về đường lối chính sách có liên quan tới phát triển nông nghiệp và nông trường quốc doanh, về đường lối nguyên tắc xây dựng Đảng, về vị trí và nhiệm vụ của tổ chức đảng ở các cơ sở, về nhiệm vụ, quyền hạn đảng viên và phương pháp công tác của người đảng viên. Đặc biệt, thấm nhuần Di chúc thiêng liêng của Người và 5 lời thề của Đảng ta.

Về văn hoá: Nói chung, đến hết năm 1971, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nông trường ít nhất phải học hết cấp hai; các đảng viên khác ít nhất phải xong cấp một; đảng viên còn tuổi thanh niên phải phấn đấu cao hơn nữa. Đảng viên nào không có điều kiện học được thì phải đi tổ đảng và chi uỷ xét định.

Về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật: Người nào làm công tác gì, học tập nâng cao trình độ về mặt công tác ấy. Đảng viên làm công tác quản lý phải học về quản lý, đồng thời am hiểu đại cương về kỹ thuật. Đảng viên làm công tác kỹ thuật phải thạo về kỹ thuật, đồng thời am hiểu đại cương về quản lý. Đảng viên làm công tác chuyên trách về Đảng, về tổ chức quần chúng cũng phải am hiểu về quản lý kinh tế. Đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất phải phấn đấu nâng cao trình độ nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đang làm. Riêng cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nông trường phải có cố gắng đạt trình độ đại học hoặc tương đương về quản lý kinh tế. Các đồng chí là cán bộ phụ trách phòng, ban, đội, xưởng, ít nhất phải đạt trình độ trung học hoặc tương đương về quản lý và kỹ thuật, tùy theo công việc mình phụ trách.

*

Với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa quyết định của cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên đối với việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế trước mắt và sự trưởng thành của các nông trường và tổ chức đảng ở đây, đảng đoàn Bộ chúng tôi xác định trách nhiệm của mình phải đóng góp tích cực vào cuộc vận động này, và coi đây là một nhiệm vụ lớn. Trong chức năng đã được quy định, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, cùng với các cấp uỷ đảng địa phương hoạt động các đảng bộ nông trường tiến hành tốt cuộc vận động, theo phương châm gắn việc nâng cao chất lượng đảng viên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước hết chúng tôi có trách nhiệm xác định rõ nhiệm vụ chính trị chung cho toàn ngành và cho từng đơn vị cơ sở để làm nội dung và mục tiêu của cuộc vận động; chỉ đạo các Cục, Vụ trên cơ quan Bộ chuyển mạnh về cơ sở, phục vụ sản xuất, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ sở về vật tư, thiết bị... để hoàn thành nhiệm vụ; tham gia đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong ngành,

trước hết là chất lượng cán bộ do Bộ trực tiếp quản lý; góp ý kiến trong việc cụ thể hoá bảy yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên cho phù hợp với tính chất và đặc điểm của ngành; góp phần thực hiện vai trò, nội dung và phương hướng lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong nông trường quốc doanh, cải tiến mối quan hệ giữa tổ chức đảng, giám đốc và các đoàn thể quần chúng; tham gia sắp xếp và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán trong các tổ chức đảng, chuyên môn và đoàn thể quần chúng, nhất là những nơi yếu, kém, nội bộ mất đoàn kết, thiếu vai trò hạt nhân lãnh đạo; tham gia hoạt động các đại hội đảng bộ cơ sở, chủ yếu là về mặt xác định đầy đủ nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, v.v... Chúng tôi cho rằng đảng đoàn Bộ và các cấp uỷ địa phương phải chủ động liên hệ chặt chẽ với nhau, dựa vào nhau và bổ sung cho nhau để cùng phát huy tác dụng, kết thành một sức mạnh tổng hợp, tác động trực tiếp và mạnh mẽ đối với cơ sở.

Cấp uỷ địa phương, đảng uỷ cơ sở chỉ đạo chặt chẽ cuộc vận động. Các cơ quan quản lý từ Bộ đến nông trường và các đoàn thể quần chúng thật sự tham gia; cán bộ, đảng viên tự giác và quyết tâm phấn đấu. Được như vậy thì tin rằng qua cuộc vận động này, toàn ngành nông trường nhất định sẽ chuyển biến mạnh mẽ, hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 1970-1971 mà Đảng và Nhà nước đã giao cho.